

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565



## ‘มหิดล’หนุนไทยบรรลุ‘SDGs’ จัดอบรม‘พัฒนาสุขภาพแรงงาน’

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ด้วยธงที่มุ่งหน้าสู่การบรรลุ “เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติ” ภายในปี พ.ศ. 2573 หรือในอีก 8 ปีข้างหน้าทำให้ถนนทุกสายต่างมุ่งสู่ SDGs ข้อ 3 เพื่อการมีสุขภาพที่ดี (Good Health & Well-being) ซึ่งเป็นขุมพลังสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs ข้ออื่นๆ ได้ต่อไป เช่นเดียวกับแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมจะมีคุณภาพหรือไม่ ปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับการมีสุขภาพที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยร่วมด้วย

ผศ.ดร.ไชยน์นต์ แห่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดเผยว่า ตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในปี พ.ศ. 2565 นี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ริเริ่มเปิด “Wellness for Industry” เป็นปีแรก ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 เดือนสำหรับผู้บริหารระดับต้นที่รับหน้าที่ดูแลสุขภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

โดยในอนาคตคาดว่าจะจัดอบรมได้อย่างต่อเนื่องประมาณ 2-3 ครั้งต่อปี และจะสามารถระดมทุนเพื่อใช้เทียบโอนสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และโทที่คณะฯ ในระบบปกติได้ต่อไปอีกด้วย เนื้อหาหลักสูตรประกอบไปด้วยหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การจัดการสภาพแวดล้อมของแรงงาน และโรงงาน อุตสาหกรรมการดูแลโภชนาการ การป้องกันโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) การดูแลสุขภาพใจและการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ฯลฯ

โครงการนี้ยังได้รับเกียรติจาก จริพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “WHA GROUP” ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่เพิ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการบริหาร WHA GROUP ในฐานะ “ผู้นำหญิงที่ประสบความสำเร็จแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก” จากการยกย่องโดยนิตยสาร FORBES

โดย WHA GROUP ปัจจุบันมีบริษัทที่อยู่ในเครือมากกว่า 60 บริษัท ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจ โดยได้รับการประกาศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ซึ่งหนึ่งในธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ล่าสุดได้ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำริเริ่มให้มีการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการดูแลสุขภาพทางไกลให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการ ตลอดจนพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมของ WHA GROUP ในเบื้องต้น ก่อนขยายผลสู่วงกว้าง

ในส่วนของเนื้อหา (content) ร่วมจัดทำโดย 4 ภาควิชาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นการผนึกกำลังกันระหว่างภาควิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิศวกรรมสุขภาพ ภาควิชาโภชนาการและภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ การป้องกันโรคทั้งที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการทำงานและพฤติกรรม สามารถให้จัดโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพ และคำปรึกษาด้านสุขภาพกับพนักงานในสถานประกอบการได้

อนึ่ง ในหลักสูตร Wellness for Industry คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการแนะนำการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการดูแลสุขภาพให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการประกอบการของตนเองต่อไปได้อีกด้วย ทั้งนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาพ” ที่จะต้องแสดงบทบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้มีความเป็นอยู่ และสุขภาพที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทรงศักยภาพต่อไปในอนาคต

สำหรับเจ้าหน้าที่สุขภาพประจำสถานประกอบการใดสนใจจะร่วมเข้ารับการอบรมพร้อมรับใบประกาศนียบัตรในรุ่นต่อไป สามารถติดตามข่าวสารจัดอบรมหลักสูตร “Wellness for Industry” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ [www.ph.mahidol.ac.th](http://www.ph.mahidol.ac.th)